

# Các chuyên gia của FEMA trong cộng đồng Florida

Release Date: Tháng 10 14, 2024

**TALLAHASSEE, Florida** - Các Trú giúp Nhân nhân sau Thảm họa của FEMA Disaster Survivor Assistance (DSA) sẽ làm việc tại các khu phố Florida giúp mọi người xin trợ giúp FEMA sau cơn bão Milton và Helene.

Các chuyên gia DSA mang theo kỹ năng tùy thân có liên bang. Họ sẽ giúp nhà trong các khu dân cư bị ảnh hưởng giúp mọi người xin trợ giúp liên bang, kiểm tra trạng thái của người dân, xác định nhu cầu tiềm ẩn và kết nối với các tổ chức có thể cung cấp nguần lực. Các nhóm DSA không bao giờ yêu cầu họ chấp nhận điều gì.

## Cách nộp đơn

Chợ nhà và người thuê nhà sẽ khuyến khích nộp đơn xin trợ giúp từ FEMA. Cách nhanh nhất để nộp đơn là truy cập trang [DisasterAssistance.gov](https://DisasterAssistance.gov) hoặc bằng cách sử dụng [ng.d.gov/FEMA](https://ng.d.gov/FEMA). Quý vị có thể đăng ký qua điện thoại theo số **800-621-3362**. FEMA đang tuyển dụng nhân viên tại các trung tâm cuộc gọi nhúng theo giờ gian chờ sẽ có thể lâu hơn do khối lượng cuộc gọi tăng lên cho nhu cầu thảm họa gần đây. Các chuyên gia sẽ làm việc hàng ngày và trợ giúp có sẵn bằng hỗ trợ các ngôn ngữ. Nếu quý vị sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp, điện thoại có thể có thể hoặc dịch vụ khác, hãy cung cấp cho FEMA số của quý vị cho dịch vụ đó. Xem video có thể truy cập về cách đăng ký trợ giúp, hãy truy cập [FEMA Accessible: Apply for Individual Assistance - YouTube](https://FEMA.Accessible:ApplyforIndividualAssistance-YouTube).

Nếu quý vị đã nộp đơn vào FEMA sau cơn bão Helene hoặc Debby và bị thất bại thì thêm tại cơn bão Milton, quý vị sẽ cần nộp đơn riêng cho cơn bão Milton và cung cấp ngày thất bại gần đây nhất của quý vị.

Để biết thông tin mới nhất về sự phục hồi của cơn bão Milton, hãy truy cập [fema.gov/disaster/4834](https://fema.gov/disaster/4834). Theo dõi FEMA trên X tại [x.com/femaregion4](https://x.com/femaregion4) hoặc trên Facebook tại [facebook.com/fema](https://facebook.com/fema).



**FEMA**

Page 1 of 1